




สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

11 ตุลาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นโยบาย</p> <p>30 บาทรักษาทุกที่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ เดลินิวส์</p> <p>- นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ สส.กทม. พรรคประชาชน ยื่นหนังสือด่วนที่สุดถึงนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร.ให้เร่งแก้ไขปัญหากรณีหน่วยบริการปฐมภูมิหลายแห่ง ปฏิเสธเข้าร่วมโครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ฯ โดยได้รับข้อร้องเรียนจากปชช.ในพื้นที่บางขุนเทียนและบางบอนว่าหน่วยบริการปฐมภูมิกเล็กเข้าร่วมโครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ฯ เนื่องจากการเบิกจ่ายค่ารักษาจาก สปสช.มีความล่าช้าและค้างการชำระเงิน ทำให้คลินิกประสบปัญหาขาดทุน ทำให้ ปชช.ไม่สามารถเข้าถึงระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิทุกที่ตามที่รัฐบาลประชาสัมพันธได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นพ.ทศพร เสรีรักษ์ ประธานคณะกมธ.สธ. สภาผู้แทนราษฎร แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการรักษายาบาล ระหว่างกองทุนประกันสังคม และกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่า ในชั้นกมธ.มีข้อสรุปคือ ประกันสังคมและสิทธิบัตรทอง ยังไม่ได้จัดบริการการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานที่มีมาตรฐานที่เท่าเทียมกัน โดยมี 3 ประเด็นที่บัตรทองดีกว่าประกันสังคม ได้แก่ 1. การเข้าถึงบริการคัดกรองและสร้างเสริมสุขภาพ (PP) 2. การเข้าถึงการรักษามะเร็งที่ใดก็ได้ (Cancer Anywhere) และ 3.การดูแลระยะยาวระยะท้ายที่บ้าน สปสช.มีชุดสิทธิประโยชน์ให้ดูแลที่บ้านและในชุมชน ซึ่งมีการเสนอในการรวมทั้ง 2 กองทุนเข้าด้วยกัน ให้มีสิทธิเท่าเทียมกัน ดังนั้น กมธ.จะตั้งอนุกรรมการ โดย มี นพ.โอชิษฐ์ เกียรติทองชัย เป็นประธานอนุกรรมการ รวมทั้งขออย่าเพิ่งเสนอถึงการรวม 3 กองทุน ขณะนี้ขอว่าจะทำอะไรให้สิทธิประกันสังคมเท่ากับบัตรทองก่อน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวถึงประเด็น สปสช.ให้ทางรพ.สต.ที่ถ่ายโอนฯ และรพ.แม่ข่ายเดิม ตกลงกันว่าจะรับการจัดสรร งบ.แบบใดใน 6 รูปแบบที่ สปสช. กำหนดและจะจัดสรรให้ตามนั้น แต่ปัจจุบันบางพื้นที่ไม่สามารถตกลงกันได้ จึงมีการเสนอให้ สปสช. กำหนดรูปแบบกลางสำหรับจัดสรรงบ.ให้กับพื้นที่ ว่า หากจะให้ สปสช. กำหนดแนวทางกลางหรือมีข้อสั่งการลงไปยังหน่วยบริการเกี่ยวกับการจัดสรรงบ.ตามข้อเรียกร้อง อาจไม่สอดคล้องกับหลักการการกระจายอำนาจที่ต้องการให้ส่วนท้องถิ่นได้บริหารจัดการระบบสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับสปสช.ที่จะทำ แต่จะตรงกับความต้องการของพื้นที่จริงหรือไม่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., news1live, sondhitalk, antifakenewscenter)</p> <p>- สปสช. ชี้แจงกรณีมีประกาศในสื่อต่าง ๆ ระบุ สปสช. เพิ่มสิทธิตรวจนิฟต์คัดกรองดาวน์ซินโดรมให้หญิงตั้งครรภ์ฟรี เป็นข้อมูลจริง</p>	
<p>การบำบัดผู้ป่วยยาเสพติด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, บ้านเมือง, กรมประชาสัมพันธ์)</p> <p>-นายชูศักดิ์ ราชบุรี รอง ผวจ.ร้อยเอ็ด เปิด "มินิธัญญารักษ์ บ้านฮักแพง" รพ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โดยมี ดร.นพ.สุรเดชช ษะเดช นพ.สสจ.ร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ อปท. ทีมผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ที่กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 16 กองพลทหารราบที่ 6 ต.โพธิ์ชัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด ตั้งเป้าหมายผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จนถึงการติดตามจนกลับมาประกอบอาชีพได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นายณพล เขยคำแหง สส.จ.หนองบัวลำภู พรรคเพื่อไทย กล่าวขอบคุณ นายกา ที่เล็งเห็นถึงปัญหาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ พร้อมระบุจ.หนองบัวลำภู เป็นจังหวัดแรก ๆ ที่เริ่มรณรงค์มาตรการปราบปรามยาเสพติด แต่ยังคงติดขัดเรื่องปัญหา</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สถานที่และบุคลากร มีศูนย์มินิธัญญารักษ์อยู่เพียง 2 ที่ ได้แก่ อ.นากลาง และอ.สุวรรณคูหา เสนอขอให้มีครบทั้ง 6 อำเภอ รวมถึงการบำบัดผู้ป่วยหนักหรือมีอาการคลุ้มคลั่ง ยังไม่มีศูนย์พักคอย แต่มีชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านดูแลเบื้องต้น</p>	
<p>ร่าง พ.ร.บ.อสม.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, ผจก., บ้านเมือง, สยามรัฐ, hfocus, thecoverage, thegendathai, trueid, TNN)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ตอบกระทู้ถาม น.ส.ชนก จันทาทอง สส.พรรคเพื่อไทย เรื่องความคืบหน้าร่าง พ.ร.บ.อสม. และสิทธิประโยชน์ที่ อสม.จะได้รับ ว่า จากการรับฟังความคิดเห็นระหว่าง 27 มิ.ย.-11 ก.ค.67 ประชาชนถึง 3 แสนกว่าคน เห็นด้วย 88.55% ซึ่งกฎหมายอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของ กก.นโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เนื่องจากมีการขอจัดตั้งกองทุน อสม. จึงต้องให้ กก.เสนอความเห็นประกอบก่อนเข้า ครม.ต่อไป โดยสธ.เร่งจัดทำร่างกฎหมายรองประมาณ 12 ฉบับ ปรับปรุงระเบียบฉบับเดิม 6 ฉบับ เนื้อหาใหม่อีก 6 ฉบับ คาดว่าจะเป็นของขวัญให้ อสม. แล้วเสร็จและได้ใช้ในปีงบประมาณ 2569</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>ตรวจเยี่ยมรพ.ตรัง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, 77kaoded)</p> <p>- นายเดชอิศม์ ขาวทอง รมช.สธ. พร้อมคณะตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของรพ.ตรัง ในโครงการ 30บาทรักษาทุกที่ และติดตามการก่อสร้างอาคาร รพ.ตรัง ที่ดำเนินการก่อสร้าง 13 ปีแล้วไม่แล้วเสร็จ โดยเจ้าหน้าที่รพ.ตรัง ได้นำเสนอให้การดำเนินงานตามแผนต่าง ๆ เช่น ห้องฉุกเฉิน ห้องตรวจสมอ การบริการแพทย์แผนไทย การบริการแผนกไต ซึ่งเครื่องมืออุปกรณ์ของรพ.ตรัง เป็นเครื่องมือที่ทันสมัย แต่ปัจจุบันขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่แผนกต่างๆ และพยาบาลในการดูแลให้บริการผู้ป่วย</p>	
<p>เทศกาลกินเจ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., sondhitalk, news1live)</p> <p>- นายเดชอิศม์ ขาวทอง รมช.สธ. แนะนำเทศกาลกินเจ ยังคงทานผักผลไม้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงทานอาหารต่างๆ ให้ครบทั้ง 5 หมู่ ร่วมกับปัจจัยอื่นๆ เช่น การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ การออกกำลังกาย และการจัดการกับความเครียด จะช่วยให้ร่างกายพร้อมต่อสู้กับเชื้อโรค หรือโรคต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	
<p>คำตอบแทนจังหวัดชายแดนใต้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง กำหนดระยะเวลา การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ พ.ศ.2566 พ.ศ.2567 กำหนดให้การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเป็นรายปีสำหรับปีงบประมาณ 2568 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.67-30 ก.ย.68 โดยให้พิจารณาตามความเหมาะสมกับความจำเป็น และไม่เป็นการต่อสถานะเงินบำรุงของหน่วยบริการ</p>	
<p>WHO-SEARO</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, hfocus, thailandplus)</p> <p>- นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองปลัด สธ. เผยผลการประชุมคณะกรรมการองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สมัยที่ 77 (Seventy - seventh Session of the WHO Regional Committee for South-East Asia : RC77) ไทยพร้อมสนับสนุนแผนงานอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งสอดคล้องนโยบายทั้งสุขภาพดิจิทัล สุขภาพจิต และความท้าทายด้านสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ส่วนประชุมโต๊ะกลมมีการรับรองปฏิญญาระดับรัฐมนตรี มุ่งสร้างระบบบริการสุขภาพที่ตอบสนองวัยรุ่น และยังได้รับใบประกาศนียบัตรว่า รัฐบาลไทยบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป้าหมายระดับโลกภายในปี 2573 เกี่ยวกับการลดอัตราการตายของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี อัตราการตายทารกแรกเกิด และอัตราการตายคลอด</p>	
<p>อุทกภัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Hfocus, thaipbs)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร หัวหน้าผู้ตรวจราชการ สธ. ประชุมเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มครั้งที่ 22 ยังคงมีสถานการณ์ใน 15 จังหวัด โดยรอบ 24 ชั่วโมงเกิดสถานการณ์ใหม่ในพื้นที่ จ.อุทัยธานี และจ.กาฬสินธุ์ ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น ภาพรวมมีผู้เสียชีวิตสะสม 69 ราย บาดเจ็บสะสม 2,419 ราย และสูญหาย 2 ราย สถานบริการได้รับผลกระทบ 108 แห่ง ยังต้องปิดบริการ 3 แห่ง คือ รพ.ค่ายกาวิละ, รพ.เซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล จ.เชียงใหม่ และ รพ.สต.บ้านวังลูกช้าง จ.พิจิตร มีการเปิดศูนย์พักพิง 99 แห่ง มากสุดอยู่ใน จ.เชียงใหม่ รวมทั้งพบผู้มีภาวะเครียดสูง ที่ประชุมจึงได้มีข้อสั่งการให้ สสจ.เชียงใหม่ รพ.สวนปรุง และศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 ติดตามดูแลผู้ที่มีความเสี่ยงฆ่าตัวตายอย่างใกล้ชิด และพบแพทย์ให้การปฐมพยาบาลด้านจิตใจ พร้อมสนับสนุนการป้องกันโรคติดต่อในแอ่งในพื้นที่ที่เริ่มมีปัญหาน้ำท่วมขังเน่าเสีย รวมทั้งร่วมมือในการบันทึกข้อมูลศูนย์พักพิงชั่วคราว ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง และดูแลด้านสุขภาพต่อไป</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน)</p> <p>- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย ภญ.ศิริวรรณ ชัยสมบุญพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์ฯ รับมอบผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ เช่น ยารักษา น้ำกัดเท้า ยารักษาโรคผิวหนัง น้ำเกลือล้างแผล ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ จากสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ)</p> <p>- จากกรณีมีผู้สูญหาย 1 คนคือต.ชุตินา หรือ"น้องจ๋วย" อายุ 10 ปี จากเหตุการณ์ดินสไลด์ ที่จ. สุโขทัยนั้น ล่าสุด พบร่างน้องจ๋วยเสียชีวิตแล้ว หลังค้นหามากกว่า 40 ชั่วโมง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ)</p> <p>- ที่จ.พิจิตรอ่วมน้ำท่วม 12 อำเภอ 39 ตำบล 237 หมู่บ้านเกือบ 5,000 หลังหนักสุด 2 อำเภอกลุ่มน้ำยมคือ "อำเภอสว่างงาม" และ "โพธิ์ประทับช้าง" ขณะที่สภากาชาดไทยมอบถุงธารน้ำใจมอบให้ชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วม 700 ชุด</p> <p>นพ.วิศิษฐ์ อภิลิทธิวิทยา นพ.สสจ.พิจิตร กล่าวว่า ขณะนี้แม่น้ำระดับน้ำมีปริมาณสูงขึ้นประกอบกับช่วงนี้อากาศหนาวเย็นจนน่าเป็นห่วงขอเตือนประชาชนที่ถูกน้ำท่วมให้รักษาสุขภาพตัวเอง อีกทั้งระวังเรื่องสัตว์น้ำ ที่มีพิษและโรคมากับน้ำท่วมซึ่งทาง สาธารณสุขได้มอบยารักษาโรคและยาทาไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนแล้ว</p>	
<p>ความคืบหน้าเหตุการณ์เหตุไฟไหม้รถโดยสารทัศนศึกษา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ Hfocus</p> <p>- สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ ออกแถลงการณ์ความคืบหน้าผู้ป่วยเด็กหญิง 14 ปีที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เพลิงไหม้รถโดยสารทัศนศึกษา บาดแผลไฟไหม้โดยรวมดีขึ้น ยังต้องเฝ้าระวังบาดแผลแขนซ้าย ตอบสนองต่อการรักษาดีและไม่พบการติดเชื้อ สามารถทำกายบริหารเพื่อป้องกันข้อติด และทำกิจกรรมถักเชือกเพื่อเพิ่มการใช้งานของข้อมือ นิ้วมือ มีอารมณ์คงที่ ผลการรักษาเป็นที่พึงพอใจของทีมแพทย์</p>	
<p>นโยบาย กรม สบส.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- ดร.นพ.ภาณุวัฒน์ ปานเกตุ อธิบดีกรม สบส. มอบนโยบาย ปี 2568 ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรม สบส. ปฏิรูปการทำงานแนวใหม่ให้สอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อนงานสาธารณสุขของ รพ.ว.สธ. ซึ่งมุ่งเน้นการยกระดับการสาธารณสุขไทย โดยกรม สบส. ได้วางนโยบาย 7 เรื่อง เพื่อยกระดับระบบสุขภาพภาคประชาชน พร้อมสนับสนุนงานพระราชดำริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ภายใต้หลักการ “คิดใหญ่ ทำใหม่ สร้างความไว้วางใจ”</p>	
<p>กรมอนามัยปิดงานวิชาการฯ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (kidjapak, ChiangmaiNews)</p> <p>- กรมอนามัย มอบโล่เชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรขอบคุณภาคีเครือข่ายที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อคนไทยสุขภาพดี กว่า 300 รางวัล ในพิธีปิดงานวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2567 ภายใต้หัวข้อสมดุสุขภาพและเส้นทางสุขภาพที่ดี “Harmony Health: A Journey to Well-being” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ chiangmainews</p> <p>-ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ แสดงความยินดีกับ 12 ภาคีเครือข่าย ได้เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ ในการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 17 พ.ศ.2567</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง)</p> <p>-ดร.นเรศวร์ เศรษฐสุสิงห์ ผอ.ร.ร.นศึกษาลัย นายอำพล ช่างพินิจ รอง ผอ.โรงเรียนศึกษาลัย คณะครูโรงเรียนศึกษาลัย สพป.พิษณุโลก เขต 2 รับโล่เชิดชูเกียรติ รร.ต้นแบบด้านโภชนาการ ในงานวิชาการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 17 พ.ศ.2567</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (workpointtoday)</p> <p>- เพ ลา เพลิน บุรีรัมย์ แห่งท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ เกษตรและสุขภาพ แห่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และ Wellness Destination แห่งแรกในประเทศไทย ได้รับ 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ “Green Health Hotel โรงแรมต้นแบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม (Wellness Hotel)” และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 “Green Health Attraction แห่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม”</p>	
<p>ดื่ม "น้ำอัดลม" เป็นประจำมีความเสี่ยงไตวาย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยนิวส์,)</p> <p>-กรมอนามัย ให้ข้อมูลว่า การดื่มน้ำอัดลมเป็นประจำ มีความเสี่ยงไตวายได้ เนื่องจากน้ำอัดลมนั้นมีปริมาณน้ำตาลที่สูง การบริโภคน้ำตาลในปริมาณมากทำให้เกิดภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วน ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อโรคความดันโลหิตสูงและเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญนำไปสู่โรคไตวาย เนื่องจากความดันโลหิตสูงทำให้หลอดเลือดในไตเสียหาย จึงไม่สามารถกรองของเสียออกจากเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจนำไปสู่การสะสมของเสียในเลือดและทำให้ไตเสื่อมลงเรื่อย ๆ จนกระทั่งไตวาย เพราะฉะนั้นควรดื่มแต่น้อย และออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง</p>	
<p>เปิดผลตรวจสอบ อย. 14 ผลิตภัณฑ์จากดีไอคอน กรุ๊ป</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ กรุงเทพมหานคร</p> <p>-เปิดผลตรวจสอบ อย. 14 ผลิตภัณฑ์จากดีไอคอน กรุ๊ป the icon group เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ 13 รายการ พบว่า 12 รายการได้รับอนุญาต ประกอบด้วย เครื่องสำอาง 3 รายการ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 10 รายการ ส่วนผลิตภัณฑ์ที่ตรวจสอบไม่พบการแสดงในระบบ อย. คือ Boom D-NAX (บูม ดี-แนกซ์) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ดฟู่วิตามินรวม 10 ชนิด ซึ่งมีการระบุเลข อย. คือ 73-1-00154-5-0125 17 และก่อนหน้านี้ อย.เคยออกมาเตือนเกี่ยวกับการโฆษณาของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ด้วย</p>	
<p>ชุดนิทานเตือนภัย “เด็กปลอดภัย”</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง, hfocus, NBT)</p> <p>-นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ แดงลงข่าวเปิดตัวชุดนิทานเตือนภัยบุหรีไฟฟ้า “เด็กปลอดภัย” เนื่องในวันสุขภาพจิตโลก เพื่อเป็นเครื่องมือสื่อสารความรู้เท่าทันภัยบุหรีและบุหรีไฟฟ้า เนื้อหาได้รับการสนับสนุนจากนักเขียน นักวาด และผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างสรรค์หนังสือภาพสำหรับเด็ก ผ่าน 7 เรื่องราวที่เน้นย้ำว่า การสูบบุหรีไฟฟ้ามีผลโดยตรงต่อผลสุขภาพจิต เสี่ยงป่วยโรคซึมเศร้า ทำลายสมอง และคุณภาพชีวิตทุกด้าน มุ่งกระตุ้นสังคมและผู้แวดล้อมเด็กให้นำไปใช้สื่อสารกับเด็กปฐมวัย และประถมศึกษาได้เรียนรู้และเฝ้าระวังภัยบุหรีไฟฟ้า ช่วยสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน เปิดอ่านและดาวน์โหลดฟรีได้ที่เว็บไซต์ www.happyreading.in.th</p>	
<p>ศึกษาความแตกต่างสิทธิรักษา 2 กองทุน “บัตรทอง-ประกันสังคม”</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus)</p> <p>-นพ.ทศพร เสรีรักษ์ ประธานคณะกรรมการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย น.ส.กัลยาพัชร รจิตโรจน์ รองประธานคณะกรรมการ คนที่หนึ่ง ร่วมแถลงข่าว เรื่อง พิจารณาแนวทางความเหลื่อมล้ำกรณีสิทธิการรักษาพยาบาลระหว่างกองทุนประกันสังคมและกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยจากการพิจารณาในชั้นกมธ.มีข้อสรุปเบื้องต้นดังนี้ คือ ประกันสังคมและสิทธิหลักประกันสุขภาพหรือ "บัตรทอง" นั้น ยังไม่ได้จัดบริการการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐาน ที่มีมาตรฐานที่เท่าเทียมกัน ยกตัวอย่าง กรณีของผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคม สมทบจ่ายค่ารักษาพยาบาลแต่กลับได้รับคุณภาพการรักษาที่ยังด้อยกว่าสิทธิบัตรทอง โดยมี 3 ประเด็นสำคัญ ที่บัตรทองดีกว่าประกันสังคม คือ 1. การเข้าถึงบริการคัดกรองและสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค 2. การเข้าถึงการรักษาเมื่อเจ็บป่วยได้ และ 3. การดูแลระยะท้ายที่บ้าน ดังนั้นจะมีการตั้ง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>อนุกรรมการ มาศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง 2 กองทุน โดยมี นพ.โอชิษฐ์ เกียรติกิจงชูชัย เป็นประธาน ส่วนข้อเสนอรวม 3 กองทุน แต่ยังมีอีกไกล ขึ้นต้นต้องหารือทำอย่างไรให้ สปส.- บัตรทอง มีสิทธิใกล้เคียงกัน</p>	
<p>รางวัลแพทย์ดีเด่นแพทยสภา ประจำปี 2567</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>-เมื่อวันที่ 9 ต.ค.67 แพทยสภาจัดงานครบรอบ 56 ปี แพทยสภา และพิธีมอบรางวัลแพทย์ดีเด่นแพทยสภา ประจำปี 2567 ณ ชั้น 15 อาคารมหิตลาธิเบศร สธ. โดยแพทย์ดีเด่นแพทยสภา ประจำปี 2567 ที่ผ่านการคัดเลือก 3 ท่าน ได้แก่ พญ.จิรวรรณ อารยะพงษ์ ผอ.รพ.สระบุรี แพทย์ดีเด่นกลุ่มผู้บริหาร, ศ.นพ.ทวิศักดิ์ แทนวันดี แพทย์ดีเด่นกลุ่มอาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล และนพ.วัชรระ เอี่ยมรัศมีกุล แพทย์ดีเด่นกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ผอ.รพ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด โดยมี ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล</p>	
<p>ออสส.กทม.ช่วยขับเคลื่อนระบบสาธารณสุข</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน</p> <p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่า กทม. เปิดงานการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ด้านการจัดการสุขภาพชุมชน มอบสิ่งสนับสนุนการปฏิบัติงานให้กับแกนนำ ออสส.กทม.ของศูนย์บริการสาธารณสุข ทั้ง 69 แห่ง 207 คน ประกอบด้วย เสื้อยืดสีเขียว เสื้อกั๊ก และหมวกแก๊ปที่มีสัญลักษณ์ ออสส.กทม.</p>	
<p>วันไข่โลก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, สยามรัฐ)</p> <p>- นสพ.ดร.กิตติ ทรัพย์ชุกุล รองประธานคณะกรรมการโครงการณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง กล่าวถึงวันไข่โลก (World Egg Day) ซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่ 2 ของเดือนต.ค.ทุกปี โดยปีนี้ตรงกับวันที่ 11 ตุลาคม เป็นวันที่เกษตรกรไก่ไข่ทั่วโลกตั้งใจมอบสิ่งดีๆ ให้กับผู้บริโภค แต่ละประเทศจะมีกิจกรรมเฉลิมฉลองของตัวเอง ในประเทศไทย วันไข่โลกถูกใช้เป็นจุดเริ่มต้นของการณรงค์ให้คนไทยบริโภคไข่อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับเพศและวัย เพื่อให้มีสุขภาพที่ดี กำหนดเป้าหมายให้คนไทยบริโภคไข่ 300 ฟองต่อคนต่อปี ทั้งนี้ แอ็กบอร์ด กรมปศุสัตว์ กรมอนามัย และหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมจัดทำโครงการในปี 2558 ซึ่งขณะนั้นบริโภคเฉลี่ย 180 ฟองต่อคนต่อปี ปัจจุบันมีความเข้าใจเกี่ยวกับการบริโภคไข่มากขึ้น จากเดิมที่เคยมองว่าไข่เป็นอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ ทำให้บริโภคเพิ่มขึ้นเป็น 234 ฟองต่อคนต่อปี</p>	
<p>การจำหน่ายผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้รับอนุญาต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์ เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, มติชน)</p> <p>- นพ.วัชรพงษ์ คำหล้า นพ.สสจ.เชียงราย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แลกผลการทำงานคดีกับสถานประกอบการครอบครองและจำหน่ายยา เครื่องมือแพทย์และผลิตภัณฑ์ความงามโดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมของกลางที่ตรวจยึดกว่า 200 รายการ รวม 15,000 ชิ้น มูลค่าประมาณ 5 ล้านบาท โดยบางส่วนถูกลักลอบนำเข้ามาจากประเทศเกาหลีใต้ บางชนิดเป็นยาอันตรายที่ไม่อนุญาตให้มีการจำหน่ายประชาชนทั่วไป เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินคดีฐานผลิตจำหน่ายและโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและขยายผลไปถึงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>	
<p>คดีศัลยกรรมหน้าพังไม่คืบ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : แพลตฟอร์ม X</p> <p>-ผู้ใช้ @RedSkullxxx แชร์คลิปจากรายการถกไม่เถียง เรื่องชายหนุ่มรายหนึ่งทำศัลยกรรมหน้ากับคลินิกแห่งหนึ่ง สาขาหัวขวง เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.64 ทำหัตถการ 3 รายการ ร้อยไหม โบท็อกซ์ ฉีดหน้าใส หลังทำมีอาการตึงแปลบใบหน้าเหมือนไฟช็อต มีไหมทะลุออกมาจากใบหน้าบริเวณส่วนที่แทงเข็ม พบภายหลังว่าคนที่ทำหน้าที่เป็นหมอปปลอม ได้แจ้งความและทางคลินิกส่งคนมาไกลเกลี่ย มีคนติดต่อจะพาไปรักษาและเยียวยาที่ รพ.ตำรวจ และสถาบันประสาท จากนั้นติดต่อว่าให้เป็นไปตามกฎหมายไปฟ้องผ่านทนาย ไม่เหมือนกับที่เคยออกสื่อว่าจะเยียวยาดูแลทุกเคส อาการทุกวันนี้เวลายิ้มจะมีอาการกระตุกปวด และแผลมีอาการอักเสบเป็นหนองซ้ำๆ ตลอด จากการวินิจฉัยของ รพ.ตำรวจ ระบุว่าอาการน่าจะเป็นถาวร ส่วนคดีเจ็บมีผู้เสียหายอีกหลายคนเกาะกลุ่มสู้กันมากกว่า 3 ปี</p>	<p>มอบข้อมูลให้ PR. กรม สปส. ส่งต่อ กองกฎหมายกรมฯ พิจารณาดำเนินการ</p>
<p>โรคฝีดาษวานร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกา หรือ Africa CDC เรียกร้องให้หลายประเทศยกเลิกใช้มาตรการห้ามเดินทางหรือจำกัดการเดินทาง ที่มุ่งเป้าหมายประเทศในทวีปแอฟริกา ภายหลังจากแพร่ระบาดของโรคฝีดาษวานร และไวรัส “มาร์บวร์ก” (Marburg) ที่ยังรุนแรงต่อเนื่อง ซึ่งมาตรการเหล่านี้ อาจส่งผลกระทบต่อ การตอบสนองด้านสาธารณสุข ปัญหาทางเศรษฐกิจ ความไม่เท่าเทียมและความไม่ไว้วางใจ เช่นในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 Africa CDC ยังแนะนำให้เน้นที่การเฝ้าระวัง การตรวจจับในระยะเริ่มต้น การจัดการดูแลผู้ป่วย การฉีดวัคซีนให้ตรงตามเป้าหมาย และการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดใน การจัดการกับโรคระบาด</p>	
<p>7 ขั้นตอนรับมือไวรัสมาร์บวร์กใน 7 วัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thebangkokinsight, linetoday)</p> <p>- ศูนย์จีโนมฯ เผยบทเรียนจาก รวันดา 7 ขั้นตอนใน 7 วัน ในการเตรียมความพร้อม และการรับมือกับโรคระบาดไวรัส มาร์บวร์ก 1.จัดตั้งคณะทำงานนานาชาติ รวมตัวผู้เชี่ยวชาญจากนานาประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และทรัพยากร 2.เตรียมความพร้อมหน่วยงานกำกับดูแลสุขภาพระดับชาติ ปรับโครงสร้างการทำงานให้มีความคล่องตัวในการตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน 3. เปิดใช้งานสถานที่ตรวจวิเคราะห์ จัดเตรียมห้องปฏิบัติการความปลอดภัยสูง พร้อมอุปกรณ์ทันสมัยเพื่อตรวจหาเชื้อ 4. เริ่มใช้แพลตฟอร์มจัดการข้อมูล พิจารณาระบบบริหารจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 5. จัดสรรงบประมาณตามความจำเป็น 6. เปิดใช้กระบวนการตีพิมพ์แบบเร่งด่วน ปรับปรุงขั้นตอนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยให้รวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อให้ข้อมูลและความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับโรคระบาดเผยแพร่ได้อย่างทันการณ์ 7. เปิดใช้ระบบการสื่อสารสาธารณะ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยแก่ประชาชน รวมถึงคำแนะนำในการป้องกันตนเอง</p>	
<p>ปัญหาสุขภาพจิตเด็ก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ประชาไทย</p> <p>- นำเสนอปัญหาสุขภาพจิตในเด็กและเยาวชนไทยกำลังรุนแรงขึ้นจากปัจจัยต่างๆ เช่น ความกดดันจากการเรียน ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ความขัดแย้งในครอบครัว และการเผชิญกับสื่อและเทคโนโลยี ซึ่งเพิ่มความเครียดและความวิตกกังวล แม้ว่าจะมีเด็กและเยาวชนจำนวนมากที่ประสบปัญหาทางจิตใจ แต่ระบบสาธารณสุขและการสนับสนุนที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ โดยเฉพาะการขาดแคลนจิตแพทย์เด็กและนักจิตวิทยาในหลายพื้นที่ ทำให้เด็กไม่สามารถเข้าถึงการช่วยเหลือที่จำเป็นได้อย่างทั่วถึง โดยประเทศไทยมีจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นเพียง 240 คน กว่า 39% อยู่ในกรุงเทพฯ ส่วนจังหวัดอื่นมีเฉลี่ยเพียง 1-2 คนต่อจังหวัด และ 25 จังหวัดไม่มีจิตแพทย์เด็กเลย ขณะที่นักจิตวิทยามีเพียง 815 คนทั่วประเทศ โดย 24% อยู่ในกรุงเทพฯ และ 4 จังหวัดไม่มีนักจิตวิทยาเลย ได้แก่ แพร่, สมุทรสงคราม, หนองบัวลำภู, และอ่างทอง อีกทั้งข้อมูลจากกรมสุขภาพจิตในปี 2566 พบว่า เด็กและเยาวชน 19.68% มีความเสี่ยงฆ่าตัวตาย และ 11.69% เสี่ยงซึมเศร้า นอกจากนี้ จากการสำรวจของ Rocket Media Lab พบว่า นร.จำนวนมากที่ประสบความเครียดต้องการการสนับสนุน เช่น การเข้าถึงครูแนะแนว นักจิตวิทยา การให้คำปรึกษาออนไลน์ และบริการสายด่วน</p>	